

แนะนำ

หนังสือ

ภัทรา ทิมขำ¹

ชื่อหนังสือ

ชื่อหนังสือต้นฉบับภาษามลายู

ผู้เขียน

ผู้แปล

สำนักพิมพ์

จำนวนหน้า

ราคา

ชื่อเคาะลิฟะฮ์ผู้ทรงธรรม

DETIK PERANG SAUDARA DAN PENYEBARAN

ISLAM ZAMAN KMULAFAR ARRASYIDIN

อับดุลลอฮ์ อัลกอรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลมนรรัตน์ บากา

อิสลามิก อะเคเดมี

141 หน้า

60 บาท

เนื่องจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ประกอบด้วยกลุ่มชนหลากหลายวัฒนธรรมอาศัยอยู่ร่วมกัน และประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่ จะเป็นชนชาติไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม ดังนั้นรูสมิแลฉบับนี้จึงขอถือโอกาสแนะนำหนังสือชื่อ *เคาะลิฟะฮ์ผู้ทรงธรรม* เพื่อให้ผู้สนใจได้มีโอกาสศึกษาและเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อิสลามในฉบับภาษาไทย ซึ่งปัจจุบันยังหาอ่านได้ค่อนข้างยากเพราะมีผู้เขียนหรือแปลเป็นภาษาไทยไว้น้อยมาก

หนังสือเรื่อง *เคาะลิฟะฮ์ผู้ทรงธรรม* เล่มนี้กล่าวถึงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับผู้นำอิสลามภายหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัด ได้วะฟาต(เสียชีวิต) ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับอาณาจักรอิสลามที่จะต้องมีตำแหน่งผู้สืบทอดจากศาสดามุฮัมมัด (คือลฯ) หรือที่เรียกว่าตำแหน่ง *เคาะลิฟะฮ์* เพื่อรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของอาณาจักรและศาสนาเอาไว้

เคาะลิฟะฮ์ ได้รับการนิยามว่าเป็นประมุขของรัฐ ซึ่งได้รับการเลือกตั้ง อำนาจของ*เคาะลิฟะฮ์* ไม่ถูกจำกัดโดยรัฐธรรมนูญหรือสถาบันทางการเมืองใด ๆ แต่*เคาะลิฟะฮ์* ต้องใช้อำนาจให้เป็นไปตามบทบัญญัติคัมภีร์อัลกุรอานและสุนนะฮ์ของท่านศาสดา *เคาะลิฟะฮ์* ไม่มีหน้าที่ในการเป็นศาสดา แต่ต้องทำหน้าที่ในทางศาสนาที่สำคัญ

เคาะลิฟะฮ์ มีความหมายสำคัญอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะถือว่าเป็นประมุขของรัฐแล้ว ยังเป็นผู้บังคับบัญชากองทัพ แต่งตั้งแม่ทัพนายกองและสอนนักรบในการต่อสู้กับศัตรู การช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ รวมทั้งการบริหารความยุติธรรมด้วยการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสูงสุดของอาณาจักรอีกด้วย โดย*เคาะลิฟะฮ์* จะแสวงหาคำแนะนำจากบรรดาสาวกของท่านศาสดา

สี่เคาะลิฟะฮ์ผู้ทรงธรรม ของอิสลามคือท่านอับอบูบักร์ อุมัร อุยมาน และอะลี ต่างเข้ามาดำรงตำแหน่งโดยผ่านการเลือกตั้งที่แตกต่างกันในแต่ละสมัย และในสมัยแห่ง

¹งานหลักสูตรและพัฒนาคุณาจารย์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สี่เคาะลีฟะฮ์ผู้ทรงธรรมได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของอิสลาม เป็นยุคสมัยแห่งความรุ่งเรืองของการนำสังฆธรรมของอิสลามสู่โลกภายนอกได้อย่างกว้างไกลทั่วทุกมุมโลก ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ได้เก็บรายละเอียดแห่งประวัติศาสตร์ช่วงสำคัญในสมัยของสี่เคาะลีฟะฮ์ โดยกล่าวถึงทฤษฎีและการเลือก

เคาะลีฟะฮ์ รวมทั้งอุปนิสัย นโยบาย การบริหาร การปกครองและเหตุการณ์ความขัดแย้งและผลงานต่าง ๆ ในสมัยของสี่เคาะลีฟะฮ์แต่ละท่าน ซึ่งผู้สนใจหรือผู้ที่ไม่เคยมีความรู้ทางประวัติศาสตร์อิสลามมาก่อนสามารถหาอ่านได้ในหนังสือเล่มนี้

